



Prince Mahidol Awards Conference 2013



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมและร่วมฟังปาฐกถาในงานประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 (Prince Mahidol Awards Conference: PMAC 2013) ภายใต้หัวข้อสุขภาพดีหนึ่งเดียว (One Health) โดยมี Miss Uche Veronica Amazigo และ Sir Michael David Rawlins ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ เป็นผู้ปาฐกถา พร้อมกันนี้ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการจากการประกวดภาพวาดในหัวข้อ One Health และนิทรรศการ Poster Presentation เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์



ต้อนรับสื่อมวลชนจากประเทศบรูไน เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รศ.นพ.ฉันทย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ และ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พร้อมด้วยคณะฯ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากประเทศบรูไน ในโอกาส เข้าเยี่ยมชมงานด้านบริหารและการให้บริการของผู้ป่วยภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์





การบริการอย่างไรมีความสุข

อ.นพ.ภูซังค์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามารามิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม เรื่องการบริการอย่างไรให้มีความสุข ซึ่งจัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ฟั้่งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 623 อาคารเรียนรวม



หน่วยแพทย์ฯ พระราชทาน จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารามิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยทีมแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามารามิบัติได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ในพื้นที่ ณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และ อ.เซียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2556



“กินขนมอย่างไร ให้อร่อยและปลอดภัย”

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับหน่วยตรวจโรคเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามารามิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กินขนมอย่างไร ให้อร่อยและปลอดภัย” ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น 2 อาคาร1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารามิบัติ



งานประชุม Hand in Hand towards the New Era of OB & GYN

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Hand in Hand towards the New Era of OB & GYN” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยภายในงานมีการบรรยายเสวนา และ Workshop ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามารามิบัติ





โครงการสื่อความหมาย ด้วยสายใย เพื่อในหลวง ครั้งที่ 7

งานกิจการนักร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ “สื่อความหมาย ด้วยสายใย เพื่อในหลวง ครั้งที่ 7” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพต่อผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล และโรงเรียนบูรุษไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง



แสดงความยินดีแด่ นพ.วิวัฒน์ โธเนศวร

ขอแสดงความยินดีแด่ นพ.วิวัฒน์ โธเนศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ” (Director of Center for Health Policy and Management)



โครงการแบ่งรัก ปันยิ้ม

รศ.พญ.ประสาธนีย์ จันทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการแบ่งรัก ปันยิ้ม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ธัญย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ ร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์



ประชุมพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ

รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพัฒนาเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ในการประชุมได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เพื่อทำความเข้าใจและให้การดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 810A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี





โครงการพิสตุ Charity ครั้งที่ 179

คุณสมพร โชติวิทย์ธาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัสดุ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมบริจาคพัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้แทนจากโรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 46 รายการในโครงการพัสดุ Charity เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย



ศึกษาดูงานระบบการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์พิชญาทองโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร (ส่วนงาน Call Center) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ ณ ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีคุณชมพูนุช พุ่มทำอิฐ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556



44 ปีวันพระราชทานนาม

รศ.นพ.ธัญย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.ดร.พรรณวดี พุฒวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร รามาธิบดี นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ร่วมวางพานพุ่มในงาน 44 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา



รางวัลมหิดลกายกร ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิจิตร บุญยะโทตระ ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลกายกร ประจำปี 2555 จากการคัดเลือกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์



ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดี วราวิทย์



ศ.เกียรติคุณนายแพทย์วิจิตร บุญยะโทตระ